
Fundur skólaráðs 13. október 2015 

Mættir voru: Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri, María Eir Magnúsdóttir og Sigurveig Önundardóttir 

fulltrúar kennara,  Ingigerður Gísladóttir fulltrúar foreldra, Margrét Fríða Hjálmarsdóttir, Gunnlaugur 

Gylfi Bergþórsson fulltrúar nemenda. Halldóra M ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Fjárhagsáætlun 

Halldóra fór yfir helstu atriði fjárhagsáætlunar.   

2. Innra mat 

Halldóra sagði frá innra mati skólans.  

3. Verkefnatengd umbótaáætlun 

Halldóra fór yfir stöðu  umbótaáætlunar um tengsl skóla og samfélags. Farið yfir stöðu 

einstakra liða í áætluninni.  Bent var á að láta youtube renna á foreldradegi.   

4. Önnur mál 

a) Hjá foreldri kom fram ánægja með breytingu á haustfundum, meiri virkni foreldra og 

nemenda. Margrét Fríða hefði viljað hafa meiri þátttöku foreldra og nemenda á 10. 

bekkjar fundinum.  

b) Gunnlaugur sagði frá ferð nemenda til Danmerkur í verkefninu Small Schools Big 

Opportunities. 

c) Margrét Fríða – sagði frá verkefni sem fulltrúar á ársþingi Félagsmiðstöðva tóku þátt í.  

Hugmynd að fara með inn í bekki á elsta stigi – Gengur út að fá nemendur til að leggja 

mat á Samfélagsmiðla og sendingu nektarmynda.  Jafningjafræðsla.   


